

ด่วนที่สุด

ที่ นพ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๐๕๑๖



ศาลากลางจังหวัดนครพนม
ถนนอภิบาลบัญชา นพ ๔๘๐๐๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การมอบหมายภารกิจและหน้าที่ ของคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาเมืองนครพนม ในการจัดงาน
“เฉลิมฉลอง ๒๓๒ ปี เมืองนครพนม ได้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์”

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ทุกอำเภอ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม และนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๑๗.๒/ว๗๔๔๔ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางมอบหมายภารกิจ/หน้าที่ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดนครพนม ได้มีการดำเนินการจัดงาน “เฉลิมฉลอง ๒๓๒ ปี เมืองนครพนม
ได้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” ในปี พ.ศ.๒๕๖๑ ในช่วงระหว่างวันที่ ๙ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นสิริมงคล และเฉลิมฉลองความมั่นคงสวัสดิ์ของจังหวัดนครพนม สร้างความรัก ความสามัคคี
ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย นั้น

เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการพัฒนาเมืองและปรับปรุง
ภูมิทัศน์เมือง รณรงค์รักษาความสะอาดและจัดระเบียบเมืองนครพนม ให้มีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ
เรียบร้อย มีความสะดวกและปลอดภัย เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวที่มางาน “เฉลิมฉลอง ๒๓๒ ปี
เมืองนครพนม ได้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” จังหวัดนครพนม จึงมอบหมายภารกิจให้ส่วนราชการ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการร่วมพัฒนาจังหวัดนครพนม สำหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้พิจารณาดำเนินการจัดทำถนนตัวอย่างในการรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย โดยจัดทำ “โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งถนนต้นแบบ ” รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอ ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่พิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายดำรงค์ สิริวิชัย อิมวิเศษ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

ประธานคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาเมืองนครพนม

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร./โทรสาร ๐-๔๒๕๑-๕๗๒๐

ตารางมอบหมายภารกิจ/หน้าที่ คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาเมืองนครพนม
ตามคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ ๑๔๐๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

ลำดับ	ภารกิจ/หน้าที่ คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาเมืองนครพนม	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	หมายเหตุ
๑	การทำความสะอาดหมู่บ้าน/ชุมชน ทุกวันศุกร์	- ทุกชุมชน / หมู่บ้าน ตามวาระจังหวัดนครพนม "นครพนมเมืองสะอาด"	
๒	การจัดบ้านสวยน่ามอง มีความสะอาดเรียบร้อยทุกแห่ง การจัดระเบียบป้าย สิ่งก่อสร้างต่างๆ ไม่ให้รกรุงรัง การรื้อถอนป้ายเมื่อเสร็จงาน / ธงทิวต่างๆ ให้อยู่ใน ภาพลักษณ์ที่ดี / ทางเท้า / ริมเขื่อน / ความเรียบร้อย สองข้างทาง / ต้นไม้บริเวณเกาะกลาง / แผงขายอาหาร บริเวณสองข้างทาง	- ทุกหมู่บ้าน / ชุมชน / อปท. ทุกแห่ง / ทุกส่วนราชการ / ตำรวจ / มทบ.๒๑๐ - แขวงทางหลวงนครพนม	
๓	การดูแลความสะอาดเรียบร้อยสองข้างทาง ความสะอาด ปลอดภัยของถนน รวมทั้งเส้นทางที่อยู่ในระหว่าง การก่อสร้าง / ต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนน	- แขวงทางหลวงนครพนม - แขวงทางหลวงชนบท นครพนม - อปท.ทุกแห่ง	
๔	การสร้างการรับรู้ตระหนักในความเป็นจังหวัดนครพนม ในโรงเรียน (การสร้างจิตสำนึก) ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน	- ศึกษาธิการจังหวัด / สพฐ./ - มหาวิทยาลัยนครพนม - อำเภอ ทุกส่วนราชการ - กศน.จังหวัด - อปท. , วัด	
๕	การประดับตกแต่งสำนักงานให้เรียบร้อยสวยงาม	- ทุกส่วนราชการ - อปท. / โรงเรียน / วัด / หมู่บ้าน / ตำบล / อำเภอ	
๖	การดูแลทางเดินริมฝั่งแม่น้ำโขง / เล่นจักรยานให้เรียบร้อย สวยงาม	- สำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดนครพนม - เทศบาลเมืองนครพนม - อำเภอ / ตำบล / หมู่บ้าน	

Handwritten signature

ลำดับ	ภารกิจ/หน้าที่ คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาเมืองนครพนม	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	หมายเหตุ
๗	สนับสนุนพันธุ์ไม้ในการประดับตกแต่งสถานที่	- สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครพนม - สำนักงานเพาะชำกล้าไม้ นครพนม	
๘	การดูแลไฟฟ้าส่องสว่าง	- สำนักงานการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคจังหวัดนครพนม	
๙	การดูแลจุดรั้ว / จุดซึมของประปาในพื้นที่จังหวัดนครพนม	- สำนักงานการประปาส่วน ภูมิภาคจังหวัดนครพนม	
๑๐	การเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวงาน โดยจัดทำป้ายสำหรับเป็นจุดเช็คอินหรือถ่ายรูปเน้นความสวยงาม การจัดทำถนนตัวอย่าง การจัดทำถนนต้นแบบ ปลอดภัยขยะ การดูแลวัดให้สะอาดเรียบร้อย ซึ่งอาจจะทำเป็นโครงการตำบล/หมู่บ้าน ต้นแบบปลอดภัย หรืออาจจัดทำโครงการซึ่งเน้นสัญลักษณ์ของการจัดงาน ๒๓๒ ปี จังหวัดนครพนม การจัดทำ "โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งถนนต้นแบบ " เพื่อเป็นถนนต้นแบบในการรักษาความสะอาดและมีความสวยงาม	- สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครพนม - ทุกส่วนราชการ - อำเภอ -อปท.	
๑๑	การดูแลร้านอาหารในพื้นที่ให้มีความสะอาดและปลอดภัย	- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นครพนม - ทุกส่วนราชการ - อำเภอ - อปท.	

Ab ๒๓/๒๖/๒๖